



วัดเทพนิมิตมงคล

ประวัติความเป็นมา

วัดเทพนิมิตมงคล ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.ไทรงาม อำเภอไทรงาม วัดเทพนิมิตมงคล หรือชาวบ้านพากันเรียกว่า วัดไทรงามเหนือ มีประวัติความเป็นมาคือ ในปี พ.ศ. 2518 วันหนึ่งหลวงปู่อินทร์ จุนุญโปโม ท่านได้นิมิตว่ามีเทวดา มาบอก ว่าที่ตรงนี้ให้สร้างวัดเพราะในภายภาคหน้าจะเป็นที่พึ่งพาของประชาชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และในขณะนั้นประชาชนได้เป็นไข้มาเลเรียกันมาก เทวดาจึงบอกยารักษาโรคแก่หลวงปู่อินทร์ให้นำมารักษาชาวบ้าน เมื่อหลวงปู่อินทร์ได้ นิมิตแล้วจึงได้บอกเล่าให้ผู้ใหญ่มีวัน เทียนสันต์ ถึงเรื่องนิมิตดังกล่าว และได้ขายที่ดินที่ชาวบ้านถวายหลวงปู่ไว้เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ไว้ทั้งหมด นำปัจจัยดังกล่าวไปก่อสร้างกุฏิ ศาลา จนสำเร็จลุล่วงไปส่วนหนึ่ง และอาศัยที่เทวดาบอกยามาต่อกัน ชาวบ้านจึงหายจากโรคภัยเป็นปกติ ด้วยเหตุดังกล่าวหลวงปู่อินทร์และชาวบ้าน จึงตั้งชื่อว่า “วัดเทพนิมิตมงคล” หลวงปู่อินทร์ได้เป็นประธานก่อสร้างพระอุโบสถวัดเทพนิมิตมงคล โดยนิมนต์พระมหาโชติ มาดำเนินการก่อสร้าง ทำการก่อสร้างอยู่ 2 ปี จึงแล้วเสร็จ และได้ทำการฝังลูกนิมิตในปี พ.ศ. 2520

วัดป่าไทรงาม

ประวัติความเป็นมา

ตำริ หลวงปู่อินทร์ จุนุญโปโม พระสงฆ์ที่ชาวไทรงามและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ความเคารพ เป็นอย่างสูง เพราะท่านเป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูง ได้เคยตำริว่าอยากจะสร้างวัดกรรมฐานสักวัดหนึ่งในอำเภอไทรงาม แต่ไม่ทันที่จะดำเนินการ เนื่องจากท่านมรณภาพเสียก่อน ยังความโศกเศร้าและเสียดายแก่ศรัทธาญาติโยมยิ่งนัก

ริเริ่ม พ.ศ.๒๕๒๕ ผู้ใหญ่มีวัน เทียนสันต์ บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด จำนวน ๑๒ ไร่ เป็นการสนองเจตนาของหลวงปู่และได้ชักชวนชาวบ้าน ช่วยกันตามกำลังความสามารถสร้างกุฏิแลศาลาชั่วคราว ให้พระสงฆ์ได้อยู่เจริญกรรมฐานภาวนาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับรองสำนักสงฆ์ไทรงามอินทาราม ให้จัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ชื่อ “วัดไทรงาม” และเนื่องจากพระอาจารย์ละม้ายลากสมุปบุโน มีภารกิจต้องสร้างวัดอีกแห่งหนึ่ง จึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการวัดและศรัทธาญาติโยม ให้นิมนต์ พระสงฆ์ อุฎฐาโน เป็นเจ้าอาวาส และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไทรงาม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ได้สานต่องานกุ้มเกเสียหายสละเพื่อพระพุทธศาสนาและได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม เป็น “พระครูโสภณวชิรกิจ (สงฆ์ อุฎฐาโน)” วัดไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ตำแหน่ง พระครู เจ้าอาวาสวัดราษฎร์

นาบัวสมใจ

ประวัติความเป็นมา

นาบัวสมใจ เป็นนาบัวเล็กๆ มีพื้นที่ปลูกบัวประมาณ 1 ไร่นิดๆ ไม่ได้ใหญ่โต ไม่ได้กว้างขวางมากนัก บัวอาจจะดูบางตาบ้างในบางช่วง เพราะเราต้องตัดบัวจำหน่าย ตามออเดอร์ ลูกค้า บริเวณร้านค้าแพ ก็อาศัยพื้นที่ระหว่างต้นมะม่วง 2 ต้น เป็นร่มเงา ความร่มรื่นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีแค่เพียงสายลมจากธรรมชาติที่พอจะพัดให้คลายความร้อน

ตั้งอยู่ที่ : 430 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 061 264 2894